



# ADRIATIC SEAWATER



### อควา มาริส คลาสสิก

สเปรย์สำหรับพ่นจมูก เป็นน้ำทะเลจากธรรมชาติ และผ่านกรรมวิธีทำให้สะอาด ปราศจากเชื้อ ได้รับการปรับให้มีความเข้มข้นสมดุลกับของเหลวในร่างกาย (ไอโซโทนิก) ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการทำความสะอาด และให้ความชุ่มชื้นแก่โพรงจมูก เมื่อมีอาการจมูกแห้งหรือระคายเคือง

### ข้อบ่งใช้

- สำหรับทำความสะอาด และเพิ่มความชุ่มชื้นภายในโพรงจมูก สามารถใช้ได้ทุกวัน โดยพ่นสเปรย์เข้าจมูกข้างละ 1-2 พuffs หรือพ่นได้บ่อยตามต้องการ
- เหมาะสำหรับอาการจมูกแห้ง หรือระคายเคือง จากการแพ้อากาศ อากาศเย็น หรือจากมลภาวะ โดยพ่นสเปรย์เข้าจมูกข้างละ 3-4 พuffs หรือพ่นได้บ่อยตามต้องการ

สามารถใช้ได้ในเด็ก ผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร



### อควา มาริส สตรอง

สเปรย์สำหรับพ่นจมูก เป็นน้ำทะเลจากธรรมชาติ และผ่านกรรมวิธีทำให้สะอาด ปราศจากเชื้อ และมีความเข้มข้นสูงกว่าของเหลวในร่างกาย (ไฮเปอร์โทนิก) เหมาะสำหรับผู้มีอาการคัดแน่นจมูก ทำให้น้ำมูกถูกขับออกมาได้ง่าย จึงช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น ลดการระคายเคืองภายในโพรงจมูก

### ข้อบ่งใช้

สำหรับผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ หรือเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ที่มีอาการหวัดหรือภูมิแพ้ โดยพ่นสเปรย์เข้าจมูกข้างละ 1-2 พuffs วันละ 3-4 ครั้ง ไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร เก็บให้พ้นจากมือเด็ก



### อควา มาริส เบบี

สเปรย์สำหรับพ่นหรือล้างจมูก เป็นน้ำทะเลจากธรรมชาติ และผ่านกรรมวิธีทำให้สะอาด ได้รับการปรับให้มีความเข้มข้น สมดุลกับของเหลวในร่างกาย (ไอโซโทนิก) อควา มาริส เบบี มีระบบหัวพ่นที่มีการปรับแรงดัน และขนาดหัวพ่นให้เหมาะสมสำหรับรูจมูกเด็ก ทำให้สามารถทำความสะอาด และชะล้างสิ่งแปลกปลอม รวมถึงเชื้อก่อโรคภายในโพรงจมูกเด็กได้อย่างอ่อนโยน อนุภาคขนาดเล็กของน้ำเกลือยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้เยื่อเมือกภายในโพรงจมูก ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น

### ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับทำความสะอาดภายในโพรงจมูกเด็กเล็ก รวมถึงทารก สามารถพ่นได้ทุกวัน โดยพ่นสเปรย์เข้าจมูกข้างละ 1-2 พuffs วันละ 3-4 ครั้ง หรือพ่นได้บ่อยตามต้องการ ภายหลังการใช้ ควรทำความสะอาดหัวพ่น และทำให้แห้งทุกครั้ง

# AQUA MARIS®

Natural, purified seawater for the whole family.

เอกสารอ้างอิง: ::เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์  
โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้  
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ พพ. 1301/2559  
จัดจำหน่ายโดย บริษัทดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร 02 220 9000



# AQUA MARIS®



ADRIATIC SEAWATER